

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๕๐๓/๗๗



กวก. ๑๑.๕
วันที่ 18 มิ.ย.
๒๕๖๕ ๑๖.๐๕๖๖

ส.ส.ค.
ส่ง : กวก.
รับที่ : ๕7366/65
18 ก.ค. 2565 เวลา 15.35 น.



สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
กรมทรัพยากรธรณี
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๐๓๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง นโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

กรมทรัพยากรธรณีพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. การส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ หนึ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ภาครัฐบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน โดยในกรณีที่แหล่งแร่ใดมีศักยภาพในการพัฒนา แต่เทคโนโลยีที่จะใช้ในการทำเหมืองและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม ให้สงวนแหล่งแร่นั้นไว้จนกว่าจะมีเทคโนโลยี และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม ประกอบกับแร่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงควรพิจารณาการใช้ประโยชน์จากแร่อย่างรอบคอบ ดังนี้

๑.๑ ใช้ประโยชน์แร่เท่าที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อสำรองทรัพยากรแร่ไว้ใช้เป็นวัตถุดิบในอนาคต รวมทั้งวิจัยพัฒนานวัตกรรมอื่นนอกเหนือจากแร่มาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

๑.๒ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยลดของเสียและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อลดความขัดแย้งและผลกระทบต่อประชาชน

๑.๓ ลดการส่งออกแร่เป็นวัตถุดิบไปต่างประเทศ และอาจนำเข้าแร่บางประเภทจากต่างประเทศเพิ่มเติม

๑.๔ พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในระยะแรก ที่เป็นการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยส่งเสริมใน ๓ กลุ่มประเภทกิจการ มีความเห็น ดังนี้

๒.๑ กลุ่มกิจการสำรวจแร่ที่ครอบคลุมทั้งการสำรวจแร่ทั่วไปและแร่ศักยภาพที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ควรจะมีการศึกษาความจำเป็นและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศประกอบด้วย โดยส่งเสริมการสำรวจแร่ที่มีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำภายในประเทศเป็นหลัก มิใช่ผลิตเพื่อส่งออกเป็นวัตถุดิบไปต่างประเทศ

๒.๒ กลุ่มกิจการทำเหมืองแร่ และ/หรือ แต่งแร่ ที่ครอบคลุมการทำเหมืองสำหรับแร่ศักยภาพเป้าหมาย เช่น โลหะพื้นฐาน โลหะแอลคาไลน์ โลหะมีค่า แร่หายาก (Rare earth) และแร่โพแทช ซึ่งแร่ศักยภาพเป้าหมายดังกล่าวส่วนใหญ่มีกระบวนการผลิตและ/หรือ แต่งแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ภาครัฐจำเป็นต้องมีกำกับดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำแนวพื้นที่กั้นชนการทำเหมือง และจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการพัฒนาแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน ในวงกว้างควรจะต้องพิจารณาถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ก่อนดำเนินการด้วย และควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านเหมืองแร่และกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแร่มีการทำเหมืองและการประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย

๒.๓ กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรม กรณีแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ภาครัฐจำเป็นต้องมีกำกับดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำแนวพื้นที่กั้นชนการทำเหมือง และจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

กองทรัพยากรแร่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๔๔